



บทความวิจัย

**เรื่อง การก้าวสู่ความเป็นชาติมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของจีน
หลังการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก**

The Rise of China as an Economic Power after China' Entry into WTO

โดย

นางสาวธัญนันท์ พันธุ์โคตร

รหัสนักศึกษา 05520727

เสนอ

อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์

**บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555**

ชื่องานวิจัย	การก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของจีน หลังการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก The Rise of China as an Economic Power after China' Entry into WTO
ผู้นำเสนอ	นางสาวธันยรัตน์ พันธุ์โคตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ	อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้จีนเข้าร่วม WTO ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังการเข้าร่วม WTO และศึกษาประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งสารสนเทศหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าจากความพยายามของจีนในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจนถึงการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้สำเร็จจนกระทั่งได้มีการฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของจีนกับการเป็นสมาชิก WTO ทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มทางภูมิภาค เพื่อผลประโยชน์ของชาติและเพื่อประชารัฐนั้นคือทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) อันนำมาซึ่งสถานะอยู่ดีกินดีของประชากรจีน พร้อมทั้งข้อมูลทางสถิติในด้านต่างๆของเศรษฐกิจจีนที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างที่จีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำเข้าเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

คำสำคัญ : การก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของจีน 10 ปี จีนกับWTO

1. บทนำ / Introduction

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ กล่าวคือ ก่อนหน้าที่จะจีนจะเข้าร่วมสมาชิก WTO จีนได้มีความพยายามในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก GATT ในเดือนกรกฎาคม 2529 จีนใช้เวลาในการเจรจาและปรับตัวกว่า 15 ปี จนในที่สุดสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 146 ขององค์การนี้ (สุนทร, 2551) ในขณะที่จีนต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อเข้าร่วมองค์การนี้นั้น จีนต้องรับมือกับเสียงคัดค้านที่เกิดจากภายในประเทศรวมถึงเสียงคัดค้านจากภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันก็มีเสียงสนับสนุนจากภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกัน

การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO ทำให้จีนสามารถบูรณาการภาคเศรษฐกิจของจีนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก จะเห็นได้ จากภายหลังจาก 10 ปีที่จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ปัจจุบันการส่งออกของจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4.9 เท่า การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.7 เท่าและ GDP มีขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขทางสถิติที่เห็นได้ชัด (สำนักงานบริหารกิจการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2555: 3) โดยจีนได้เป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกรองมาคือเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศสตามลำดับ ในขณะเดียวกันจีนก็เป็นผู้นำเข้ารายต้นๆรองจากสหรัฐอเมริกา ตามด้วยเยอรมัน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกคือจีนเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ญี่ปุ่น รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย และสวีเดน (CIA : Central Intelligents Agency, 2011) ประโยชน์ที่จีนได้รับในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเจาะตลาดโลกเพื่อการส่งออกและเป็นแหล่งในการลงทุนแล้ว จีนยังได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีจากการเปิดการลงทุน ทำให้การศึกษาของจีนในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นได้อีก

จะเห็นได้ว่าในขณะที่จีนต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินการภายในประเทศย่อมมีปัจจัยที่จะส่งเสริมให้จีนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครั้งนี้ไม่มากนักน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นแรกกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้จีนเข้าร่วมสมาชิก WTO ประเด็นที่สองคือปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ประเด็นสุดท้ายกล่าวถึงประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการเข้าร่วม WTO จากปี ค.ศ. 2001 – 2010

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้จีนเข้าร่วมกลุ่มสมาชิก WTO
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังการเข้าร่วม WTO
3. เพื่อศึกษาประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งที่จะศึกษาเฉพาะการพัฒนาประเทศของจีนทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังจีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO โดยกำหนดช่วงเวลาในการศึกษาเริ่มจากปีที่จีนเข้าร่วมได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2001 – 2010

2. วิธีการศึกษา / Research Methodology

การศึกษาในบทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรียบเรียงพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษาเฉพาะการพัฒนาประเทศของจีนทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังจีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO โดยกำหนดช่วงเวลาในการศึกษาเริ่มจากปีที่จีนเข้าร่วมได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2001 – 2010

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้จีนเข้าร่วมกลุ่มสมาชิก WTO
2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังการเข้าร่วม WTO
3. ทำให้ทราบถึงประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO และการก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีน

3. แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง / Related theoretical concepts and literature

3.1 แนวคิดทฤษฎี

ก. ทฤษฎี สัจนิยม (Realism)

เชษฐา (2554) เขียนเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 435 101 โลกการเมือง กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีสัจนิยม (Realism) เป็นทฤษฎีที่อธิบายตัวโครงสร้างทางการเมืองยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยรัฐ (states) เป็นตัวแสดง (actor) ที่สำคัญที่สุดบนเวทีโลก ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (conflicts of interests) ระหว่างรัฐต่างๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาวะอนาธิปไตย (anarchy) ของการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ผู้วางแผนนโยบายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการคิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติและการแสวงหาอำนาจ โดยเป้าหมายของรัฐคือความอยู่รอดของชาติ ไม่มีวิธีการอื่นใดสำคัญมากไปกว่า ‘การช่วยตัวเอง’ (self-help) ดังจะเห็นได้ในช่วงการเมืองการปกครองของจีนในยุคเหมา เจ๋อตง ที่ต้องการสร้างความอยู่รอดของชาติด้วยการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบอุดมคติ และด้วยอุดมการณ์ของเหมา เจ๋อตงนี้

ประกอบกับที่จีนต้องเจอกับการรุกรานจากญี่ปุ่นในปี 1949 ทำให้จีนต้องถอนตัวจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GATT

ข. ทฤษฎี เสรีนิยมใหม่ (Neo-realism)

เชษฐา (2554) เขียนเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 450 360 ภูมิภาคนิยมกับวิธีการศึกษา กล่าวไว้ว่าทฤษฎี เสรีนิยมใหม่ Neo-realism วางพื้นฐานอยู่บนแนวคิด Realism ที่ว่ารัฐยังคงเป็นตัวแสดงที่สำคัญมากที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนตัวแสดงอื่นๆทั้งหมดมีความสำคัญรองลงมาในแง่ของอำนาจและผลประโยชน์ และการร่วมมือกันระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นการตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติโดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้จากที่จีนเข้าร่วม WTO ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงอันนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันความร่วมมือกันเช่นนี้ก็ยังมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นระหว่างรัฐเพื่อการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคถึงระดับโลก

ค. ทฤษฎี เสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)

เดวิด (2555) เขียนหนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่” กล่าวไว้ว่า “ความเจริญก็เหมือนน้ำหยดจากบนลงล่าง” โดยทฤษฎีเสรีนิยมใหม่เชื่อว่าการจัดความยากจน (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สามารถทำได้ดีที่สุดโดยอาศัยตลาดเสรีและการค้าเสรี ลัทธิเสรีนิยมใหม่อ้างว่า การแปรรูป การลغوข้อบังคับ และการแข่งขัน สามอย่างนี้รวมกันจะช่วยจัดความอึดอัดของระบบราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ ส่งเสริมความเท่าเทียมและลดต้นทุนต่าง ๆ ลงไปทั้ง โดยตรงคือการที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการในราคาถูกลงกว่าเดิม และโดยอ้อมคือการลดภาษีลงจากเดิม รัฐเสรีนิยมใหม่ควรมุ่งหน้าหาทางปรับระบบภายในประเทศและจัดระบบสถาบันใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสถานะในการแข่งขันกับรัฐอื่น ๆ ในตลาดโลก อันสะท้อนถึงการรวมกลุ่มกันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่นการที่จีนเข้าร่วมสมาชิก WTO ก็เพื่อแนวทางการสร้างความสำเร็จร่วมกันกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทฤษฎี เสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) เป็นสิ่งสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในการเข้าร่วม WTO เพราะทฤษฎี เสรีนิยมใหม่ให้ความสำคัญกับเอกชนที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในระบบเศรษฐกิจด้วยงบประมาณที่จะไปลงทุนในเรื่องต่างๆที่มีมากกว่ารัฐหลายเท่า

3.2 งานศึกษา/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ GATT และ WTO รวมถึงกฎกติกาทั่วไปของ WTO

รังสรรค์ (2552) เขียนหนังสือเรื่อง “จาก GATT สู่ WTO” กล่าวไว้ว่า GATT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1948 มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศครบทุกด้าน มีบทบาทเฉพาะการจัดอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น

GATT เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ร่างขึ้นบนพื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม แต่ความพยายามในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจทำให้บัญญัติของ GATT หลายข้อบิดเบือน หัวใจของ GATT อยู่ที่หลักการปฏิบัติอย่างปราศจากความลำเอียง (Principle Of Non-Discrimination) หรือประเทศสมาชิกพึงปฏิบัติต่อกันเยี่ยงประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งปราศจากเงื่อนไข เช่น จีนเองก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในการก่อตั้ง GATT ช่วงต้น แต่ในขณะเดียวกันจีนจำเป็นต้องถอนตัวเนื่องจากเกิดการรุกรานจากญี่ปุ่นในปี 1949 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจีนเองก็ได้มีความพยายามในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยการเมืองการปกครองภายในประเทศไม่อยู่ในสถานะเอื้ออำนวย อีกทั้งประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผลจากความพยายาม 15 ปีต่อมา จีนจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี 2001 ได้เป็นผลสำเร็จ

การกำเนิดองค์การการค้าโลก WTO มีที่มาจาก GATT ซึ่งมีการเจรจารอบอุรุกวัย เรียกย่อ ๆ ว่า GATT 1994 โดย WTO มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 1995 อันประกอบไปด้วยข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ 17 ฉบับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจีนเข้าร่วม WTO ได้สำเร็จ แต่ก็เป็นการเข้าร่วมในฐานะประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะจีนยังเสียเปรียบประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่มาก แต่ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องการให้จีนเข้ามาในฐานะประเทศเจริญแล้วอย่างเต็มตัว

3.2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบอบการเมืองการปกครองของจีน

วรศักดิ์ (2547) เขียนหนังสือเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองจีน” กล่าวไว้ว่า แนวทางเศรษฐกิจการเมืองจีนแบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือแนวทางเศรษฐกิจการเมืองจีนในสมัยผู้นำเหมา เจ๋อตง เป็นช่วงที่จีนได้เกิดการปฏิวัติมากมาย และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบคอมมิวนิสต์ เหมา เจ๋อตง ได้นำแนวคิดของมาร์กซิสต์มาปรับใช้ให้เป็นแบบของตน กล่าวคือการปฏิวัติครั้งนี้ นำโดยชนชั้นกรรมาชีพ และชนชั้นกรรมาชีพของเหมา เจ๋อตงคือ ชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบคอมมิวนิสต์เป็นนโยบายที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์จีนอย่างมาก เป็นการบริหารจัดการคล้ายกับระบบทหาร โดยกิจกรรมทั้งหมดจะมีปฏิบัติการเหมือนกันสถานการณ์สู้รบ และชีวิตประจำวันดำเนินไปอย่างมีแบบแผนที่เคร่งครัด ส่วนแรงงานในคอมมิวนิสต์นั้นก็จะถูกจัดเป็นกองเป็นเหล่าที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปตามสภาพการทำงาน สิ่งที่คอมมิวนิสต์ให้แก่สมาชิกก็คือหลักประกันในชีวิตประจำวันที่จะได้รับการดูแลตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้าที่อยู่อาศัย การเดินทาง สถานเลี้ยงเด็ก ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการบริหารเช่นนี้ การผลิตทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การศึกษา และการทหาร จึงถูกประสานเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวแสดงให้เห็นการมุ่งไปสู่การเป็นสังคมนิยมมิวนิสต์ให้ได้ตามอุดมคติ ส่วนที่สอง แนวทางเศรษฐกิจการเมืองจีนสมัยเติ้ง เสี่ยวผิง ในการดำเนินนโยบาย 4 ทันสมัย และตามสุภาษิตเสฉวนที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวเหลืองก็ตามมันย่อมเป็นแมวที่จับหนูได้” โดยหัวใจหลักของนโยบาย 4 ทันสมัยนำมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจแยกได้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในโดยตรงทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่สองคือเป็นนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับเอาวิทยาการความรู้

หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนที่หนึ่งอันนำไปสู่เศรษฐกิจตลาด
 สังกมนิยม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเป็นเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมในแบบดั้งเดิม เสียขงนั้น ได้นำมาซึ่งความ
 อยู่ดีกินดีของประชาชนในขั้นแรกสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามลำดับ

3.2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนหลังเข้าร่วม WTO

วันรักษ์ (2548) เขียนหนังสือเรื่อง “สารานุกรมเศรษฐกิจจีน” กล่าวไว้ว่า หลังจากที่จีนได้เข้าร่วม
 องค์การการค้าโลก WTO จีนต้องเผชิญทั้งเสียงคัดค้านภายในและภายนอกประเทศ ในขณะเดียวกันก็มี
 เสียงสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกันดังต่อไปนี้ เริ่มจากเสียงคัดค้าน
 ภายในประเทศเกิดขึ้นจากบุคลากรในรัฐวิสาหกิจจีนเคยชินอยู่กับการรับผลประโยชน์และสวัสดิการอย่าง
 มากมายมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดการคัดค้านด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือเรื่องของผลประโยชน์ที่เคยพึงได้พึงมี
 กำลังจะหายไป มาถึงเสียงคัดค้านจากนอกประเทศ สหรัฐอเมริกาต้องการให้จีนยื่นเงื่อนไขการสมัครเป็น
 สมาชิก WTO ในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่จีนยืนยันขอเป็นสมาชิกในฐานะประเทศที่กำลังพัฒนา จะ
 เห็นได้ว่าในบางภูมิภาคของจีนมีสภาพร่ำรวยมาก แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังล้าหลังจึงถือเป็นการเหลื่อมล้ำทาง
 เศรษฐกิจ การค้านของสหรัฐอเมริการั้งนี้มีความหวังว่าจะได้รับสิทธิพิเศษจากจีนแบบทวิภาคีเพื่อเป็นแต้ม
 ต่อประเทศอื่นๆ ทำให้การค้านครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนใหญ่

กล่าวถึงเสียงสนับสนุนภายในประเทศคือสมาชิกในรัฐบาลกลางเล็งเห็นว่ารัฐวิสาหกิจส่วนล่าง
 ได้ผลประโยชน์ในการเรียกเก็บภาษี ไม่เว้นแม้แต่ชาวนาที่ถูกเรียกเก็บภาษีเยอะมาก เช่น การกดราคาซื้อ
 ผลผลิตทางการเกษตร ขยายปุ๋ยที่มีคุณภาพแต่ขายในราคาที่สูง ดังนั้นรัฐบาลกลางที่เป็นเสียงส่วนน้อยนำ
 โดยนายกรัฐมนตรี จู หรงจี และกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจจึงเล็งเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิก
 WTO คือหนทางในการจัดการการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในทางมิชอบของเหล่ารัฐวิสาหกิจนั่นเอง ต่อมา
 เสียงสนับสนุนจากต่างประเทศ หลังจากที่จีนได้มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้นักลงทุนต่างชาติได้
 หลังไหลเข้ามาลงทุนในจีน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในตลาดโลก ทำให้นักลงทุน
 จากตะวันตกและญี่ปุ่นกลัวตลาดโอกาสตามคำโฆษณาว่า “ผู้บริโภค 1,300 ล้านคนรอท่านอยู่ในตลาดจีน”
 แต่ก็ต้องพบว่าตลาดในจีนไม่ใช่ตลาดหนึ่งเดียว ทำให้จีนมีความได้เปรียบต่อประเทศคู่ค้า ดังนั้นไม่ว่าจะมี
 ทั้งเสียงคัดค้านหรือสนับสนุนอย่างไร จีนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเข้าเป็นสมาชิก WTO นำพาให้
 เศรษฐกิจจีนเติบโตได้อย่างชัดเจน โดยดูจาก GDP ของประเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 4.9%

อักษรศรี (2554) เขียนหนังสือเรื่อง “เศรษฐกิจในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย” กล่าวไว้ว่า
 ขั้นตอนการเจรจากับจีนในการเข้าร่วม WTO แบ่งได้ดังนี้ ประการแรก จีนต้องจัดเตรียมข้อมูลมีเกี่ยวกับ
 ระบบการค้าของตนให้คณะทำงาน และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงการเจรจา
 เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงในระบบการค้าของจีน

ประการที่สองประเทศสมาชิก WTO แต่ละประเทศที่สนใจสามารถเปิดการเจรจาทวิภาคีกับจีนในเรื่องการยอมให้มีการเข้าถึงตลาดและข้อผูกพันในภาคสินค้าและบริการ ประการที่สามในช่วงเวลาเดียวกันกับการเจรจาทวิภาคีจีนได้เข้าร่วมในการเจรจาพหุภาคีกับสมาชิกคณะทำงานด้านการออกข้อกำหนดทางการค้าของจีน เพื่อนำมากำหนดพันธกรณีที่เหมาะสมร่วมกัน จนในที่สุดประเทศสมาชิก WTO ทั้งหมดได้อนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าร่วมของจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2001 โดยเข้าร่วมเป็นลำดับที่ 143 ของ WTO มีผลประกาศใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2001 ดังนั้นขั้นตอนดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนอย่างแท้จริง

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจีนได้มีความพยายามเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO และหลังการเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2001-2010 ทำให้เศรษฐกิจของจีนมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทำให้จีนสามารถเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ศึกษาในประเด็นนี้เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

4. วิเคราะห์ / Analysis

1. สาเหตุที่ทำให้จีนเข้าร่วมกลุ่มสมาชิก WTO

จากการศึกษาพบว่าทฤษฎี สัจนิยม (Realism) และทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ (Neo-realism) ทฤษฎีดังกล่าวทั้งสองทฤษฎีนี้แสดงถึงตัวแสดงสำคัญที่สุดในเวทีการเมืองโลกคือ “รัฐ” และการเมืองระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากจะเกิดความขัดแย้งกัน ดังนั้นการรวมกลุ่มกันอย่างที่จีนมีความพยายามที่จะเข้าร่วมกลุ่มสมาชิก WTO ก็คือการทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติเป็นหลัก

2. ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังการเข้าร่วม WTO

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลังจากที่จีนได้เข้าร่วม WTO กล่าวได้ 2 ประการหลัก ๆ คือ ปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ปัจจัยภายในประเทศที่ทำให้จีนเข้าร่วมและเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตคือพรรคผู้บริหารของจีน ที่มีการทำงานกันอย่างเข้มแข็ง รวมถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาวะอยู่ดีกินดี กล่าวคือประธานาธิบดีหูจิ่นเทา ที่มีการใช้การทูตในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เพื่อสัมพันธ์อันดีในสืบทอดไป หากแต่ก็ยังมีปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคคือผู้นำในส่วนท้องถิ่นที่ยังมีการคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยากของสังคมจีน

ในขณะที่เดียวกันปัจจัยภายนอกที่ทั้งเป็นตัวผลักดันสนับสนุนและอุปสรรคนั้นก็คือประเทศสมาชิกใน WTO ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศเล็งเห็นแล้วถึงข้อดีในการที่ให้อินได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพราะว่าในทางการผลิตจีนถือว่าเป็นตลาดการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ด้วยทรัพยากรประชากรในประเทศรวมถึงค่าเงินหยวนที่อำนวยความสะดวกในการผลิต ส่วนจีนเองนั้นก็ได้อบรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประเทศสมาชิกโดยเรียกสถานการณ์นี้ว่า win-win situations หมายความว่าทั้งจีนและประเทศสมาชิกต่างก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนอุปสรรคที่จีนต้องเผชิญทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะถ้าหากว่าจีนได้ก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวแล้ว จะเป็นการลดทอนอำนาจของสหรัฐฯ ที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ

3. ประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO

จากวันที่จีนเริ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2010 จีนได้แสดงถึงผลสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจการค้าให้กับปะเทศทั่วโลกได้ประจักษ์แก่สายตาดังต่อไปนี้

3.1 สิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนคือตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยที่จีนได้ก้าวมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศผลสรุปรวมในปี ค.ศ. 2010 พบว่ามีมูลค่าถึง 40.12 ล้านล้านหยวนหรือ 6.27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2001 ที่จีนเพิ่งร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกในตอนนั้นมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านล้านหยวน

3.2 ในขณะที่เกิดวิกฤตการเงินโลก จีนพบว่าการค้าต่างประเทศของตนยังคงสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้และกลายเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำเข้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปี ค.ศ. 2009

และการค้าขายสินค้าที่ผลิตจากในประเทศผลสรุปในปี ค.ศ. 2010 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี ค.ศ. 2001 มูลค่า 509.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยมูลค่าการส่งออกที่มีความก้าวกระโดดเกือบ 5% และมีมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 4.7 %

3.3 ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนผลสรุปรวมในปี ค.ศ. 2010 เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่มูลค่า 2.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดได้เป็นร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2001 ซึ่งมีมูลค่า 212.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3.4 กำแพงภาษีที่จีนมีต่อประเทศคู่ค้านับจากปี ค.ศ. 1986 สูงถึง 43.2 % ได้มีการปรับลดตัวลงตามลำดับเพื่อเป็นการเอื้อต่อประเทศคู่ค้าและเพื่อเป็นการตอบสนองการเป็นสมาชิก WTO ต่อมาในปี ค.ศ.

ค.ศ. 2001 ลดลงเหลือ 15.3 % เป็นการปรับลดกำแพงภาษีที่สูงถึง 9.8 % ภายในระยะเวลา 15 ปี ก่อนการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิก WTO

3.5 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน (FDI) ผลสรุปในปี ค.ศ. 2010 มูลค่า 105.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2001 มูลค่า 46.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี ค.ศ. 2009 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกแต่การลงทุนโดยตรงในจีนก็ยังคงมีการเติบโตมูลค่าถึง 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3.6 การค้าขายกับต่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 โดยเฉลี่ยจากปี ค.ศ. 2001 ถึงปี ค.ศ. 2010 ที่มีมูลค่า 68.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในลำดับที่ห้าของโลก

3.7 ผลผลิตทางภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากอดีต รวมมูลค่าการส่งออกในปี ค.ศ. 2010 ของภาคอุตสาหกรรมแล้วเป็นมูลค่า 16 ล้านล้านหยวน จากมูลค่า 4.26 ล้านล้านหยวนในปี ค.ศ. 2001

3.8 การค้าปลีกในปี ค.ศ. 2010 เพิ่มขึ้นมูลค่า 15.7 ล้านล้านหยวน โดยในปี ค.ศ. 2001 มีมูลค่า 3.76 ล้านล้านหยวน

3.9 จีนได้นำหน้าสหรัฐอเมริกาในด้านการส่งออกรถยนต์และด้านการขายเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 โดยยอดขายรถยนต์ของจีนสูงถึง 18.06 ล้านคัน ในปี ค.ศ. 2010 โดยเพิ่มจากปี ค.ศ. 2001 ถึง 18.26 ล้านหน่วย จาก 2.47 ล้านคัน

(ที่มา <http://bbs.chinadaily.com.cn/thread-721987-1-1.html>)

5. บทสรุป / Conclusion

การวิเคราะห์การก้าวสู่ความเป็นชาติมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของจีน หลังการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก

กล่าวถึงทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) เป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวไปสู่ความเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนได้อย่างชัดเจน โดยทฤษฎีนี้ทำให้จีนได้เกิดคำพูดที่ว่าสถานะอยู่ดีกินดีของประชากรจีน เป็นการแสดงถึงความร่วมมือในระดับโลกเพื่อผลประโยชน์ของชาติและที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน อันจะเห็นได้จากการที่ประชาชนสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา เพราะเป็นการร่วมมือที่สร้างให้เกิดการแข่งขันในตลาดการค้าโลก ผลที่ได้ก็คือตกแก่ผู้บริโภค ส่วนในระดับชาตินั้นได้เกิดการขยายตัวแลกเปลี่ยนกันทางเศรษฐกิจ เป็นการเปิดตลาดการลงทุนให้ขยายกว้างมากขึ้น ด้วยทฤษฎีนี้ทำให้องค์การการค้าโลก WTO มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ประเทศสมาชิกอย่างจีนสามารถก้าวไปสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้

การวิเคราะห์ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนสิบปีให้หลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

WTO

จากข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2011 จีนได้มีการฉลองวาระครบรอบ 10 ปี กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ที่กรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ได้กล่าวต่อสาธารณชนว่า จีนจะยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ในการที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ต่อไป โดยมีการกล่าวถึงจำนวนสถิติที่เพิ่มมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีน ด้วยการที่จีนได้ลดกำแพงภาษีลงเป็นร้อยละ 9.8 จากร้อยละ 15.3 ซึ่งเป็นการลดภาษีลงจากประเทศที่กำลังพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว การลดกำแพงภาษีแสดงถึงการปรับตัวของจีนอย่างมากในการที่จะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้าสู่ความเป็นสากล และเป็นการดึงดูดให้ประเทศสมาชิกได้เข้ามาลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้น

และสิ่งที่จะต้องกล่าวถึงคือยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก จากข้อมูล ปี ค.ศ. 2012 เป็นการครบรอบ 40 ปีแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ โดยได้จัดการประชุมผู้นำของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ 5 ณ กรุงปักกิ่ง ผลสำเร็จสำคัญของการประชุมนี้คือทั้ง 3 ประเทศ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างเป็นทางการ และมีความเป็นเอกฉันท์ว่าจะเริ่มต้นการเจรจาการค้าเสรีของทั้งสามประเทศเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและประสพผลสำเร็จร่วมกัน และผลักดันการพัฒนาเพื่อสร้างสภาวะอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนทั้งสามประเทศให้มากขึ้น อีกทั้งแสดงบทบาทต่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและของโลกด้วย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากความสำเร็จของจีนด้วยวาระครบรอบ 10 ปี กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO พร้อมทั้งหลักฐานทางสถิติที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้า ก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ก็คือในขณะที่จีนได้พิสูจน์ตนเองจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO และทำให้เห็นถึงผลสำเร็จในเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจดังได้กล่าวไปข้างต้น รวมทั้งยุทธศาสตร์ใหม่ความร่วมมือของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านผู้นำของทั้งสามประเทศที่จะต้องให้ความสนใจถึงพัฒนาการความต่อเนื่องของความร่วมมือของทั้งสามประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่สำคัญคือการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีเพื่อลดความขัดแย้งและการ

เจรจาเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น จะสามารถทำให้จีนประสบความสำเร็จได้
เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกได้ภายในอนาคต

6. บรรณานุกรม

- เชษฐา พวงหัตถ์.(2554). “ความคิดของ Thomas Hobbes กับการทำ ความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศ.”
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 101 การเมืองโลก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เชษฐา พวงหัตถ์.(2554). “ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บทนำว่าด้วยทฤษฎีและวิธีวิทยาใน
การศึกษาภูมิภาคนิยม.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 450 360 ภูมิภาคนิยมกับวิธี
การศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เดวิด ฮาร์วี.(2555).ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่.แปลจาก A Brief History of
Neoliberalism.แปลโดยเก่งกิจ กิติเรียงลาภ,นรุตม์ เจริญศรี,ภัคดี วีระภาสพงษ์,สุรัตน์
โหรา ชัยกุล และ อภิรักษ์ วรรณสาธพ.กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา
- วรศักดิ์ มหัทธโนบล.(2547).เศรษฐกิจการเมืองจีน.กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.(2548).สารานุกรมเศรษฐกิจจีน.กรุงเทพฯ : นำอักษร
- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.(2552).จาก GATT สู่อี WTO. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ สิริประชัย.(2551).หนึ่งทศวรรษ WTO.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ สิริประชัย.(2552).กฎกติกา WTO.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สันติ ตั้งรพีพากร (2546).จีนในทศวรรษ...สู่ตลาดโลก.กรุงเทพฯ : สถาบันวิถึทรรศน์
- อักษรศรี (อดิสุธาโกชนั)พานิชสาส์น (2554).เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย.กรุงเทพฯ :
โอเพ่นบุ๊กส์

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ ประเทศไทย.(2554).ความหมายทางยุทธศาสตร์ของเขตการค้าเสรีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
สำคัญอย่างยิ่ง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : <http://thai.cri.cn/247/2012/05/15/62s198083.htm>
 (วันที่ค้นข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2556)

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ ประเทศไทย.(2554).มิติใหม่ของการร่วมมือระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้. [ออนไลน์]
 เข้าถึงได้จาก : <http://thai.cri.cn/247/2012/05/14/62s198039.htm> (วันที่ค้นข้อมูล 14 กุมภาพันธ์
 2556)

สำนักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(2555).จีนและการเข้าเป็นสมาชิก WTO
ครบรอบ 10 ปี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : www.dtn.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 25 สิงหาคม 2555)

สำนักบริหารกิจการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์.(2554).10 ปี ของจีนในฐานะสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : www.oic.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 25 สิงหาคม 2555)

Chinadaily online newspaper.(2011).China's WTO entry benefits world economy. [online] From
<http://bbs.chinadaily.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=721989>
 (Retrieved 9 February 2013)

Chinadaily online newspaper.(2011).Factbox : China's economic achievements since WTO
accession. [online] From <http://bbs.chinadaily.com.cn/thread-721987-1-1.html> (Retrieved 9
 February 2013)

Chinadaily online newspaper.(2011).Opening-up to continue. [online] From
http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-12/12/content_14247869.htm
 (Retrieved 9 February 2013)

Chinadaily online newspaper.(2011).Top 10 news events commemorating WTO entry. [online] From
http://usa.chinadaily.com.cn/business/2011-12/09/content_14238892.htm
 (Retrieved 9 February 2013)